



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่าง วันอังคารที่ ๑ - วันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือก ฯ และการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ วัน เวลา สถานที่ในการดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก ฯ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ ราย
(ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

๒. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้าสอบข้อเขียนภาค ก ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สนามสอบข้อเขียน ภาค ก ณ ห้องประชุมล้อมหมวก ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามกำหนดการคัดเลือก ดังนี้

ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วัน/เวลา	ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน	คะแนนเต็ม (๑๐๐ คะแนน)	หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่	๑๐๐ คะแนน	

๓. ระเบียบการปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก

๓.๑ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

๓.๒ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก มาแสดงต่อกรรมการกำกับการคัดเลือก หากไม่นำมาแสดง กรรมการกำกับการคัดเลือก จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด สำหรับผู้ที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หลักรจากสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล มาแสดงต่อกรรมการกำกับการคัดเลือกด้วย

/๓.๓ ห้าม...

๓.๓. ห้ามนำตำรา เอกสาร กระดาษ และสิ่งพิมพ์อื่นใด รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ และกระเป๋า หรือเอกสารอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเข้าไปในห้องสอบเด็ดขาด

๓.๔ วัสดุอุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าสนามสอบและห้องสอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B และ ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงิน

๓.๕ การแต่งกาย สุภาพสตรีเสื้อเชิ้ต หรือชุดสุภาพ กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น ทั้งนี้ ห้ามสวมเสื้อคลุมและสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

๔. การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวผู้สอบทางเว็บไซต์ <http://www.pck1.go.th> ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘



(นางกัญมาส ชูจิ้น)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๗๘๑๐๐๐๑	นางสาวทิพวรรณ วงษาลาภ	สอบ ภาค ก วันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒	๐๗๘๑๐๐๐๒	นางสาวจิราวรรณ หอมเพียร	ณ ห้องประชุมล้อมหมวก
			สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

